



สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 17
THE 17TH UTCC NATIONAL GRADUATE
RESEARCH CONFERENCE

งานวิจัยและวิชาการเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ภายใต้การบริหารงานของหอการค้าไทย จึงให้ความสำคัญกับการแสวงหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด สืบทอด องค์ความรู้ด้านที่มีความเป็นสากลและมีคุณค่า ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2564 THE 17TH UTCC NATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE จัดขึ้นภายใต้โครงการ “GS Academic Conference 2022” เป็นการจัดการในรูปแบบออนไลน์ Video Conferencing ผ่านระบบ Cisco Webex ถือเป็น การสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเป็นการหยุดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ในขณะเดียวกันยังตอบโจทย์ยุคสังคมดิจิทัลที่เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เจ้าภาพหลักในการจัดประชุมครั้งนี้ และหน่วยงานพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุมครั้งนี้ คือ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นกัลยาณมิตรร่วมจัดงานประชุมวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ขอขอบคุณผู้นำเสนอผลงานทุกท่าน ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการนำเสนอบทความและนำความรู้ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้โดดเด่นบนเวทีโลกและทำให้คนไทยกินดีอยู่ดีภายใต้การเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่ยั่งยืนของสังคมไทยต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรณธ์ พลวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สารของผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ในงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๗
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕



ขอชื่นชมนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกท่าน ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยอันทรงคุณค่า รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ซึ่งองค์ความรู้ ผลงานวิจัย หรือผลผลิตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๗ ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่แน่นแฟ้นระหว่าง ๔ หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือในการพัฒนาและผลักดันการขับเคลื่อนกระบวนการนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศประการหนึ่ง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้สำเร็จการศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน จะได้พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ งานวิจัย รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติสืบไป

พลเอก

(ศิริวุฒิ วงศ์ขันตี)

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ



สารจากประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 17

THE 17TH UTCC NATIONAL GRADUATE
RESEARCH CONFERENCE

สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ขอแสดงความชื่นชมสถาบันการศึกษาและองค์กรที่ร่วมมือสนับสนุนในการดำเนินการจัดประชุมครั้งนี้ อันได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ที่ร่วมสนับสนุนผลงานวิจัยของนักศึกษา อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ค้นคว้างานวิจัยในแขนงวิชาต่างๆ โดยการจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 นี้

ในงานดังกล่าว ได้มีการจัดเสวนาหัวข้อ “Challenges in Human Capital Development : An Economist's Perspective” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเป็นนโยบายที่สำคัญและเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับปัจจุบันที่การบริหารจัดการต่างๆ ต้องอยู่ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) โดยการนำระบบเทคโนโลยี มาช่วยดำเนินการธุรกิจต่างๆ ที่ตอบโจทย์ในยุคสังคมดิจิทัล ที่เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน

ดังนั้น การจัดสัมมนาการบรรยาย ในครั้งนี้ จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเผยแพร่แนวทางสู่การปฏิรูปองค์กรของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เท่าทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการ ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา เพื่อขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาต่อภาคการศึกษาของประเทศให้ยั่งยืน และนำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

สุดท้าย ผมขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมครั้งนี้และขออวยพร ให้การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ ประสบความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ ต่อไป

(นายสุวิทย์ รัตนจินดา)

ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย



สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

ระดับชาติ ครั้งที่ 17

THE 17TH UTCC NATIONAL GRADUATE

RESEARCH CONFERENCE

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นอีกหนึ่งงานที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ และการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา รวมถึงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานประเทศ อีกทั้งการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการจัดงานในช่วงเวลาของการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้จัดในรูปแบบออนไลน์ในหลากหลายกลุ่มสาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มสาขาการศึกษา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาการบริหารและการจัดการ กลุ่มสาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บทความวิจัยทั้งหมดที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอและตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย (Proceedings) ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิของสาขาวิชาเพื่อก่อให้เกิดความมีคุณภาพในบทความวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต หวังเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการประชุมและเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานและผู้สนใจทุกท่าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้ในอนาคต และในโอกาสนี้ขอขอบคุณ คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆ ทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมวิชาการครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน.

ดร.หญิง ดร.วรรณิ ศุขสาทร

(ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณิ ศุขสาทร)

10 สิงหาคม 2565



สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
THE 17TH UTCC NATIONAL
GRADUATE RESEARCH CONFERENCE

ด้วยความสำเร็จจากการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 16 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจาก นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทำการศึกษาวิจัยในด้านต่าง ๆ เข้ามานำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงได้ร่วมกันจัดการนำเสนอผลงานวิจัย ภายใต้ชื่อ “การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 THE 17TH UTCC NATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE ขึ้นในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมกับการจัดงานเสวนาในหัวข้อและประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจในรูปแบบออนไลน์ Video Conferencing ผ่านระบบ Cisco Webex โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นประโยชน์ คุณค่าของการทำงานวิจัย และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

บทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่ปรากฏในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 ฉบับนี้ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ (peer review) ทุกท่านที่ได้โปรดเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย หน่วยงานพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนการจัดประชุมครั้งนี้ ขอขอบคุณกองบรรณาธิการที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพ เผยแพร่แก่ผู้อ่านในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย